



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## แก้ปัญหายาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- จากกรณีเหตุความรุนแรงที่ จ. หนองบัวลำภู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ แก้ปัญหายาเสพติด ทำลายกระบวนการค้ายาเสพติด บำบัด-เยียวยา-รักษาผู้เสพ โดยจะมีการประชุมพิจารณามาตรการแก้ไขปราบปรามการกระทำความผิด การบำบัดฟื้นฟู การแก้ปัญหายาเสพติด การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นบูรณาการกระชับการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะเช่นนี้อีก นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย วางมาตรการกวาดล้างผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเพิ่มมาตรการดูแลป้องกันเหตุคลุ้มคลั่ง กวาดล้างทั้งเครือข่ายใหญ่และรายย่อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- ประชาชนคาดหวังว่าการตื่นตัวของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน ทางภาครัฐจะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ไม่ใช่แค่ทำตามกระแส พอคนสนใจน้อยลงก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ



## กัญชา

### ร่วมแก้ไข "สัญญาภาค" กฎหมายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

- พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ร่วมประชุมรับฟังคำแนะนำข้อกฎหมายและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และประกาศ สช. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ร่วมกับนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้เกี่ยวข้อง โดยนำปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสนอให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ สช. หาแนวทางจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แก้ไขช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงเตรียมจัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชงกัญชา และการพิจารณาแนวทางแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกทม.ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในประกาศ สช. โดยจะมีการประชุมหารืออย่างใกล้ชิดต่อไป

### ลुकัญชาไทย เปิดผลิตภัณฑ์-คลินิก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ)

- นายพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด เผย โมเดลธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ปลูก-สกัด-แปรรูป โดยต้นน้ำมีพันธมิตรคือบริษัทไฟลอสไฟโอไฮโอซานน์ ผลิตภัณฑ์พันธุกรรมกัญชา กัญชง จากอเมริกา นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงในปีนี้นี้ประมาณ 1 แสนเมล็ด ปลูกในพื้นที่โรงเรือนของบริษัทที่ จ.เชียงราย และคอนแทคฟาร์มมิ่ง กลางน้ำได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำโรงสกัดสาร CBD และปลายน้ำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า แปรนด์ CannBE ช่วงแรกวางตลาด 3 ชนิด ได้แก่ ซีบีดี แอนตี้ แอคเน่ เซรั่ม และครีม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และซีบีดี แอนตี้ เอจจิ้ง เซรั่ม และเปิดตัว คลินิก CannaHealth คลินิกการแพทย์และการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ใช้กัญชงและกัญชา ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ครบวงจรแห่งแรก ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 และกำลังระดมทุนขยายเฟส 2 ผ่านบริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟิตติ้ง จำกัด




## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์), เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ ข่าวสด, เดลินิวส์ ผู้จัดการ แนวหน้า sondhitak newtv.)

- นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและติดตามวัคซีนสูตรใหม่ที่เป็นวัคซีนรวม 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์โอมิครอนและสายพันธุ์อัลฟา ของไฟเซอร์ และโมเดอร์นาที่มีการใช้อยู่ใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งข้อจำกัดของการผลิตวัคซีนที่ผ่านมาจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ แต่ขณะนี้รัฐอื่นก็ถือว่าได้ผล มีรายงานว่าไม่แตกต่างกัน สามารถลดอาการรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ต้องรอเพื่อรับวัคซีนรุ่นใหม่ เพราะประเทศไทยมีวัคซีนที่เตรียมไว้สำหรับฉีดให้ประชาชนอย่างเพียงพอ</p> <p><b>2. พาเด็กฉีดวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระตุ้นผู้ปกครองพาบุตรหลาน อายุ 6 เดือน-4 ปี มารับวัคซีนโควิด 19 ยกสถานการณ์ช่วงระบาดหนัก เด็กเล็กถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กอายุ 5-9 ปีถึง 3 เท่า ทั้งนี้ การรับวัคซีน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการไปโรงเรียน</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนดังกล่าวสามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ในวันเดียวกันหรือห่างกันเท่าใดก็ได้ และจากการติดตามผลการฉีดในสหรัฐอเมริกาว่าล้านโดส พบว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโต ไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิต ถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ MIS-C จากการติดเชื้อด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อธิบดีกรมแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็ก ได้ผ่านการรับรองของอย.สหรัฐฯ และเริ่มให้ฉีดในกลุ่มเด็กเล็กในสหรัฐฯมาแล้ว มีการใช้จำนวนมากในหลายประเทศ เนื่องจากกลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อง่าย หากติดเชื้อและมีภาวะอักเสบในอวัยวะต่างๆ (MIS-C) จะเสี่ยงเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น แนะนำให้พาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนเพราะยังคงต้องอยู่กับโควิด 19 อีกนาน เชื่อมีการกลายพันธุ์และมีโอกาสกลับมาระบาดได้ เช่น สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็นการระบาดที่เรียกว่า สโลว์เบิร์น (slow burn) ปะทุขึ้นแล้วค่อย ๆ ลดลง ไม่ค่อยน่ากังวล</p> <p><b>3. โควิดสายพันธุ์ XBB</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ ไทยโพสต์)</p> <p>-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไปโอเทค โพสต์ข้อความระบุว่า ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข ฮองกง ระบุว่าตรวจพบไวรัส XBB ในประเทศ 29 คน โดย 24 คนตรวจพบตอนเดินทางมาถึง และ 5 คนตรวจพบหลังอยู่ในฮองกง 2 วัน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากสิงคโปร์ มี 3 คนเดินทางมาจากประเทศไทย อาจเป็นไปได้ว่า XBB ปะปนอยู่ในผู้ติดเชื้อโควิดในไทยแล้วแต่ยังสุ่มตรวจไม่พบ หรืออาจเป็นไปได้ว่า 3 คนนั้นเดินทางมาจากที่อื่น และมาเปลี่ยนเครื่องที่ไทย จึงยังสรุปไม่ได้จากข้อมูลนี้</p> <p><b>4. พบพันธุ์ย่อย BF.7 ต้อยา LAAB ไทยเจอแล้ว 1 ราย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ล่าสุดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BF.7 ซึ่งเป็นหลานของสายพันธุ์ย่อย BA.5 พบการระบาดแล้วใน 3 ทวีป คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยประเทศไทยพบแล้ว 1 ราย ทั้งนี้สายพันธุ์ย่อย BF.7 เสี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี และดีต่อยาแอนติบอดีสำเร็จรูป (LAAB) อีกทั้งมีการเติบโตและแพร่ระบาดเหนือกว่า BA.5 ประมาณร้อยละ 36 แต่ XBB, BQ.1.1 เหนือกว่า BF.7 ประมาณร้อยละ 67</p> <p><b>5. ยุโรปเข้าสู่โควิดระลอกใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน ) เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (ECDC) ระบุตรงกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ในยุโรปเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในสัปดาห์ล่าสุดที่จบลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้เชื่อว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ดูเหมือนจะแพร่กระจายไปในยุโรปแล้ว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ch3</p> <p>-สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่หลักๆ ที่เกิดน้ำท่วมขังสะสมมาตั้งแต่ช่วงแรกจากอิทธิพลพายุโนรู โดยนอกจากที่อุบลราชธานีแล้ว ที่ขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา สถานการณ์วันนี้ระดับน้ำยังคงสูง ทั้งจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนและพังก้นน้ำตามจุดต่าง ๆ แยก</p> <p>นายสุริยนต์ ติวเอื้อง ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะที่นา รวมกว่า 8,000 ไร่ น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาที่กำลังเกิดคือโรคที่มากับน้ำ จึงได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดจัดทีมแพทย์และการแนะนำวิธีการป้องกันและรักษา เนื่องจากคาดการณ์ว่า ต.ศิลา จะต้องอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมไม่น้อยกว่า 1 เดือน ตามการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ หากในระยะนี้ไม่มีฝนตกลงมา น้ำในพื้นที่ก็จะทยอยลดลงบ้าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thereporter)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 6 ขั้นตอนทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในบ้านช่วงน้ำท่วม พร้อมเตือนนำขวดพลาสติกมาใช้ซ้ำ ควรเลือกที่ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีคราบสกปรก และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเฝ้าระวังการเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วมของกรมควบคุมโรค และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 9 ต.ค. 65 พบผู้เสียชีวิตสะสม 51 ราย จากการจมน้ำ 49 ราย และอีก 2 รายจากต้นไม้ล้มทับ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 37.3) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 23.5) เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 4 เท่า โดยผู้เสียชีวิตที่ทราบสาเหตุ 38 ราย เกือบครึ่งหนึ่งมาจากการขับรถผ่านน้ำท่วมและออกหาปลา ผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ศรีสะเกษ (11 ราย) รองลงมาคือนครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดละ 5 ราย)</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ได้จัดสรรเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรที่จำเป็น สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้บรรเทาอาการโรคที่มากับน้ำท่วมขัง ขณะนี้ทราบข้อมูลว่า ประชาชนต้องการยาสมุนไพรแก้โรคน้ำกัดเท้า จึงได้สั่งการให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เร่งผลิตยาสมุนไพรแก้โรคน้ำกัดเท้าสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ผศ.ดร.ภกญ.ชนัดดา พลอยล้อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม กล่าวว่า ทางคณะได้รับหนังสือจากสสจ.มหาสารคาม ว่ามีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมาก และขอให้ทางคณะดำเนินการผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จึงเร่งบรรจุยาและติดฉลากกลับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 ตลับ เพื่อเตรียมส่งมอบให้หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย</p>	
<p><b>นโยบาย Medical Hub</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>- 18 ปี Medical Hub ไทย แม้จะมีส่วนที่พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก แต่ยังมีส่วนที่ภาคเอกชนมองว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้น และควรที่จะรีดีไซน์ เพื่อให้สามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกภายในปี 2580</p> <p>ในงานกรุงเทพธุรกิจ Roundtable “รัฐและเอกชนไทยพร้อมแค่ไหน กับการก้าวสู่ Medical Tourism หลังเปิดประเทศ” นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมตพาร์ค กล่าวว่า ข้อมูลจากต่างประเทศก่อนปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จาก Medical Tourism ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือแสนกว่าล้านบาท ดูแลคนไข้เกือบ 3 ล้านคน เฉลี่ย 40,000 บาทต่อคน เฉพาะในให้พ.เอกชน มุ่งเน้นการรักษาโรคนอกและซับซ้อนเช่นประเทศสิงคโปร์ที่มีรายได้เฉลี่ย 2 แสนบาทต่อคน ส่วนโรคทั่วไปให้พ.รัฐดูแล และรัฐไม่ควรมาแข่งเรื่อง Medical Tourism กับภาคเอกชน ซึ่งจะต้องรีดีไซน์เนื่องจากข้อมูลปี 2563-2564 อันดับ Medical Tourism ของไทยอยู่ที่ 17 แคนาดาอันดับ 1 และสิงคโปร์อันดับ 2</p> <p>สิ่งที่รัฐต้องดำเนินการ คือ 1. สธ.ออกประกาศให้พ.เอกชน จัดการเรียนการสอนได้ จะสามารถทำรายได้จากการศึกษาด้วย 2. BOI ต้องประกาศส่งเสริมการลงทุนเรื่องเมดิคัลฮับ ออกนโยบายสนับสนุนพ.เอกชนในด้าน Medical Service 3. แพทย์สภา อนุญาตให้พ.เอกชน นำอาจารย์แพทย์จากต่างประเทศเข้ามาได้ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตเฉพาะโรงเรียนแพทย์ของรัฐเท่านั้น 4. สธ.ออกประกาศโครงสร้างราคาสำหรับต่างชาติให้ชัดเจน จากที่ปัจจุบันมี 2 ราคา คือคนไทยและต่างชาติ 5. ผลักดันเรื่องสมาคมเอกชนอาเซียน ซึ่งสมาคมพ.เอกชนกำลังดำเนินการ 6. การขึ้นทะเบียนยา ที่จะนำเข้ามารักษาที่ยังไม่ได้ผ่าน อย.แบบ 100 % เป็นนาระยะ 2 ซึ่งต่างประเทศมีการใช้แล้ว และ 7. ควรมีมาตรการดึงดูดให้บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ย้ายมาตั้งศูนย์ภูมิภาคในไทย ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์</p>	-
<p><b>โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ครม. มีมติเห็นชอบการจัดตั้งโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน หรือ Andaman Wellness Corridor ที่ภูเก็ต โดยจัดสรรงบประมาณให้ 5,116 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี 2566-2570 ในโครงการมี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางขนาด 300 เตียง ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนชาวไทยไม่น้อยกว่า 12,500 คน/ปี ผู้ป่วยต่างชาติไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปี มีรายได้จากการรักษาชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าปีละ 1,600 ล้านบาท มีศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มีรายได้จากต่างชาติไม่น้อยกว่าปีละ 300 ล้านบาท เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสถานที่วิจัยพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข โครงการนี้เกิดขึ้นจากกลุ่ม Selenium มี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกลุ่มในหลักสูตร Wellness &amp; Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 1 จากเอกสารวิชาการของกลุ่มที่เสนอในวันจบการอบรมหลักสูตร</p> <p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาไท)</p> <p>- คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (กมธ.พาณิชย์ฯ) สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยาสูบและบุหรีไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า บุหรีไฟฟ้ากำลังส่งผลกระทบต่ออย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณสุข เนื่องด้วยกฎหมายยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายได้ เพราะยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ควรเร่งดำเนินการค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อภาครัฐจะได้วางแนวนโยบายที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยข้อดีของบุหรีไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกในการลดจำนวนการสูบและลดอันตรายจากบุหรีซิการ์เรต รวมทั้งการศึกษาวิจัยถึงโทษและพิษภัยของบุหรีไฟฟ้าด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้อ้างอิงทางวิชาการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ รายงานฯ ยังระบุว่า ก.พาณิชย์และก.สธ. จะต้องร่วมกันพิจารณาแก้ไขประกาศ ก.พาณิชย์เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ.2557 และประกาศก.พาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ก.คลัง จะต้องหาแนวทางในการกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีของผลิตภัณฑ์บุหรีไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวไม่มีส่วนใดที่เสนอให้กช.แบนไว้ จึงนับเป็นความคืบหน้าสำคัญหลังจากถกเถียงกันมากกว่า 8 ปี ต้องติดตามต่อว่ารัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพียงใด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โลกวันนี้, nationtv.)</p> <p>- เครือข่ายแพทย์ให้ความเห็นกรณีรายงาน กมธ.พาณิชย์ฯ เรื่องยาสูบและบุหรีไฟฟ้า ว่า มีจุดอ่อนหลายประเด็น ไร้ความน่าเชื่อถือ ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และยังตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบุหรีไฟฟ้าเป็นที่ปรึกษา หากไทยเลิกแบนบุหรีไฟฟ้าจะเหมือนต่างประเทศที่มีกช.ติดบุหรีมากขึ้นเกินเท่าตัว และขัดกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก การจะนำรายงานนี้ไปใช้ประโยชน์จะทำให้มีปัญหาคือ ขอให้สังคมช่วยจับตาความเคลื่อนไหวของเครือข่ายบุหรีไฟฟ้าที่พยายามวิ่งเต้นภาครัฐให้ยกเลิกการห้ามบุหรีไฟฟ้าในไทย การที่คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเครือข่ายนี้ นอกจากอนุกรรมการฯ ชุดนี้แล้ว คนกลุ่มนี้ยังวิ่งเต้นจนเข้าไปร่วมในกรรมการชุดอื่น ๆ ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย</p>	
<p><b>เลิกผลิตบุหรีแต่งกลิ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า สธ.ได้เสนอให้ลดและเลิกใช้สารปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นบุหรี ก.คลัง จึงได้มอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ไปศึกษารายละเอียดถึงผลกระทบต่อ ยสท. และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี และให้นำเสนอความเห็นมายัง ก.คลังโดยเร็ว เพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เลิกผลิตและนำเข้าบุหรีที่แต่งกลิ่นหรือมีสารปรุงแต่งรสชาติ ก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ รวมถึงกำหนดอัตราพักภาษีรายการใหม่ ๆ เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป ขณะเดียวกัน ต้องเข้มงวดการลักลอบนำเข้าบุหรีเถื่อนบุหรีไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น ขณะที่ ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำนำเข้าบุหรีไฟฟ้า แต่มีการนำมาสูบกินอย่างแพร่หลาย ส่วนประเด็นเรื่องสุขภาพก็ต้องศึกษาด้วยความรอบคอบ</p>	
<p><b>สธ.-สปสช.ชวนทำฟันปลอมฟรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข สปสช. กรมอนามัย กรมการแพทย์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ดำเนินการ "โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับการใส่ฟันเทียมที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ช่องทางออนไลน์, ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso</p>	
<p><b>ชื่นชมทีมแพทย์พยาบาลช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จ.อุบลราชธานี ประสานส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน จากรพ.น้ำยืน เป็นชายไทย อายุ 62 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกร้ายวามถึงแขนก่อนมา รพ. 10 ชม. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น STEMI (ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน) จำเป็นต้องส่งรพ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อทำการสวนหัวใจด่วน (Primary PCI) โดยการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.1110 ) และทีม Sky Doctor จากรพ.ค่ายสรรพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิประสงค์ นำโดย พ.ท. ศรีณยู สารชัย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย ฮ.บินไปรับผู้ป่วย ณ สนามจอด ฮ. ชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอไทรน้อย นำผู้ป่วยมาส่งจุดจอด ฮ. หอบังคับการบิน สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีทีมรถพยาบาลฉุกเฉินของรพ. สรรพสิทธิประสงค์รอรับผู้ป่วยและนำส่งถึงห้องสวนหัวใจอย่างปลอดภัย ใช้เวลาเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งหากนำส่งทางรถยนต์ซึ่งระยะทางไกลและบางส่วนน้ำท่วม อาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยได้</p>	
<p><b>ระวังผลอกินพลาสติก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3          - เพจ หมอไผ่ ทรศนะ ผ่าตัดถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน โปสต์เตือนภัย ชายวัย 60 ปี กินขนมเค้ก เกิดปวดท้องอย่างหนัก ผ่าตัดพบเศษพลาสติกประดับเค้กบาดทะลุลำไส้เล็ก ซึ่งผ่าตัดออกทันทีให้อกเสบไม่รุนแรง โดยที่ผ่านมามีพบบ่อยที่พินปลอม เข็ม และกระดุม มากสุดคือเม็ดกระท้อนซึ่งมีคมและอันตรายที่สุด เตือนให้ระมัดระวังวัตถุดิบทุกชนิดเมื่อทานอาหาร</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ch7)          - จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก โปสต์ข้อความว่า คนที่เป็นโรคหัวใจ ให้ใช้ชีวิตในไขว้เท้า จะทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ คนเป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง โดยเริ่มแรกควรซ้อมเบา ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญควรหยุดพักทันที เมื่อเริ่มเหนื่อย หรือ มีอาการแน่นหน้าอก หลังจากที่เราเริ่มเคยชินก็ค่อย ๆ เพิ่มเวลาออกกำลังกาย จนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และทำเป็นประจำทุกวัน  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์tnnhtailand          - ตามที่ได้มีคำแนะนำในประเด็นเรื่องสูตรฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการสูดไอน้ำสมุนไพร ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่พบหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยวิธีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ และวิธีการสูดไอน้ำร้อนอาจเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด 19 จากการแพร่กระจายของไอความร้อนได้ วิธีดังกล่าวเป็นการบรรเทาอาการจากการติดเชื้อของทางเดินหายใจเพียงเท่านั้น</p>	
<p><b>ข่าวต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ch7)          - หน่วยงานสาธารณสุขอินเดีย สั่งโรงงานของเมเดน ฟาร์มาซูติคัลส์ บริษัทเวชภัณฑ์ในประเทศ หยุดผลิตยาแก้ไอ ที่องค์การอนามัยโลก คาดว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็ก 69 ศพ ที่แอมเปียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก</p>	